

Số: 80 /BC-T.Tr

Bình Phước, ngày 03 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh

Thực hiện nội dung 02, Công văn số 986/UBND-TH ngày 19/3/2024 của UBND tỉnh v/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Qua xem xét nội dung kiến nghị của cử tri, Thanh tra tỉnh báo cáo như sau:

Vụ việc của ông Nguyễn Ngọc Sơn đã được UBND tỉnh thành lập Tổ rà soát liên ngành theo Quyết định số 2961/QĐ-UBND ngày 26/11/2020. Ngày 29/01/2021 Tổ rà soát có Báo cáo số 09/BC-TRS, trên cơ sở báo cáo của Tổ rà soát, ngày 08/4/2021 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Thông báo kết luận số 172/UBND-TD liên quan đến nội dung đơn của ông Sơn. Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh đã phối hợp với UBND thành phố Đồng Xoài và các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát bằng nhiều văn bản và đưa ra nhiều phương án giải quyết, trong đó phương án mời các bên hợp tác thương lượng, hoà giải. Tuy nhiên, các bên có liên quan không có thiện chí chấp nhận hoà giải, thương lượng dẫn đến có đơn thư phản ánh, kiến nghị kéo dài.

Ngày 08/3/2024 UBND tỉnh có Công văn số 821/UBND-TD giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành và UBND thành phố Đồng Xoài tham mưu UBND tỉnh giải quyết vụ việc ông Nguyễn Ngọc Sơn. Ngày 26/3/2024, Thanh tra tỉnh làm việc với các đơn vị. Qua làm việc, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Đồng Xoài có ý kiến: Vụ việc ông Nguyễn Ngọc Sơn về bản chất là tranh chấp quyền sử dụng đất, đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; diễn biến vụ việc phức tạp, có nhiều tình tiết chưa được làm rõ. Do đó, các đơn vị thống nhất tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn ông Nguyễn Ngọc Sơn thực hiện các thủ tục tranh chấp quyền sử dụng đất tại Toà án theo quy định của pháp luật.

Ngày 01/4/2024, Thanh tra tỉnh làm việc với ông Nguyễn Ngọc Sơn, qua làm việc ông Sơn đề nghị UBND tỉnh có văn bản hướng dẫn để ông thực hiện các thủ tục tranh chấp quyền sử dụng đất tại Toà án theo quy định của pháp luật.

Như vậy vụ việc của ông Nguyễn Ngọc Sơn về bản chất là tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp hợp đồng dân sự. Do đó, Thanh tra tỉnh đã có báo cáo và sẽ tham mưu UBND tỉnh có văn bản trả lời và hướng dẫn ông Sơn khởi kiện ra TAND theo quy định.

Trên đây là nội dung báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri, Thanh tra tỉnh báo Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực MTTQVN tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, xử lý theo thẩm quyền. /

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực MTTQVN tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT, NV2. &

KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA



Hồ Thanh Bông